

โรงแรมในเครือซาเทรียม โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 3 แห่ง ควารางวัล เร็คคอมเมนเต็ด ออน ฮอลิเดย์ เช็ค 2561



โรงแรมในเครือซาเทรียม โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ 3 แห่ง สามารถควารางวัลการบริการยอดเยี่ยมจาก “ฮอลิเดย์ เช็ค” เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปได้สำเร็จในปีนี้

โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ซาเทรียม โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และ โรงแรมซาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ ได้รับการประกาศว่าเป็นโรงแรมที่ได้รับรางวัล “เร็คคอมเมนเต็ด ออน ฮอลิเดย์ เช็ค 2561” อันเป็นรางวัลอันทรงเกียรติประจำปีที่ยมอบให้สำหรับโรงแรมที่ได้รับการรีวิวชื่นชมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริการ ความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวก ทำเล และความพึงพอใจจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าพักโดยรวมทั้งหมด

โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ซาเทรียม สามารถคว้าคะแนน 6 เต็ม 6 ได้อย่างยอดเยี่ยม จากฮอลิเดย์ เช็ค ในปีนี้ ซึ่งนับเป็นผลงานอันน่าภาคภูมิใจที่มาจาก การรีวิวของแขกผู้เข้าพักตลอดทั้ง 3 เดือนแรกของปี 2561 ผู้เคยมีประสบการณ์เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ต่างแสดงความคิดเห็นถึงความประทับใจที่ได้เข้ามาพักกันอย่างมากมาย โดยเฉพาะการดูแลรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของโรงแรมระดับ 5 ดาว ทำเลของโรงแรมที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีลมที่เอส ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ รวมถึงการบริการของพนักงานที่รวดเร็วและเป็นมิตร นอกจากนี้ ยังมีขนาดของห้องพักที่กว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และระเบียบขนาดใหญ่สำหรับชมวิวย่านสวนรมย์นาครของกรุงเทพฯ

โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ได้รับ 5.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6 จากการรีวิวของแขกผู้เข้าพักที่ต่างได้รับความประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น ห้องพักรวมขนาดใหญ่ อาหารรสเลิศ บริการที่ดีเหนือความคาดหมาย ทำเลที่ตั้งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงาม รวมถึงยังมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำได้อย่างใกล้ชิดจากชั้น 6 ของโรงแรม ห้องอาหารริเวอร์บาร์มีอาหารเช้าและบุฟเฟต์มื้อค่ำที่หลากหลาย รสชาติของอาหารอันยอดเยี่ยม และระเบียบที่มีขนาดกว้างขวาง

โรงแรมซาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ ได้รับ 5.2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6 จากการที่ได้รับความชื่นชมบนฮอลิเดย์ เช็ค รีวิวของแขกผู้เข้าพักทางด้านบริการที่เป็นมิตร น่าประทับใจ มีความสะอาดสบาย และบรรยากาศอันร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน อาหารเช้าที่ยอดเยียม ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครันภายในห้องพัก สระว่ายน้ำอัน

สวยงามพร้อมสวนเขียวขจีโดยรอบ พูลบาร์ ศูนย์ออกกำลังกายอันทันสมัย และทุกอย่างที่ใจต้องการ

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยดีเสมอมา ทำให้เราประสบความสำเร็จในด้านบริการและได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าจาก ฮอลิเดย์ เช็ค ในปีนี้ เราจะยึดมั่นในหลักการของการให้บริการที่เป็นมิตร ที่สำคัญเราต้องขอขอบคุณแขกที่เข้าพักทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการตอบรับที่ดีที่มีให้กับ ชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์” กล่าวโดย คุณสาวิตรี รมยะรูป กรรมการผู้จัดการเครือโรงแรมชาเทรียมและเรซิเดนซ์

เชิญทุกท่านสัมผัสกับสถานที่แห่งความงดงาม พร้อมประสบการณ์แสนพิเศษจากการเข้าพักกับชาเทรียม โฮเต็ล แอนด์ เรซิเดนซ์ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเราได้ทั้งที่เว็บไซต์ www.chatrium.com หรือติดตามเราได้ทั้งที่ www.facebook.com/Chatrium